

Số: 39/BC-UBND

Thanh Trì, ngày 15 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 (Từ 16/12/2020 đến 10/6/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-HĐND ngày 02/6/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021, với những nội dung, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN

Thời gian qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp với dịch bệnh Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng đến nhiều mặt, trong đó có tình hình an ninh, trật tự của địa phương. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, từ đó tình hình an ninh chính trị tiếp tục giữ ổn định. Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội được kiểm chế, đặc biệt là không có băng nhóm và tội phạm có tổ chức.

Tuy nhiên, phạm pháp hình sự vẫn còn xảy ra, với tính chất, mức độ ngày càng tinh vi và mạnh động hơn. Trong 06 tháng đầu năm 2021 đến nay trên địa bàn xảy ra 15 vụ phạm pháp hình sự, trong đó tội phạm cố ý gây thương tích chiếm tỷ lệ cao (06/15 vụ - chiếm 40%) trong cơ cấu tội phạm, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân nhất thời; không kiểm chế được khi uống rượu bia; một số vụ có lỗi của bị hại như: xúc phạm, thách thức, kích động đối tượng...

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM

1. Công tác chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Chỉ đạo các ngành, đoàn thể thường xuyên phối hợp cùng lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đặc biệt là thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm, các kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tiếp tục thực hiện nghiêm các chương trình, quy chế phối hợp được ký kết giữa lực lượng Công an và Quân sự theo tinh thần Nghị định

03/2019/NĐ-CP, kế hoạch thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa lực lượng Công an và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, kế hoạch thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Công an và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các kế hoạch phối hợp khác giữa Công an với Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện...

2. Công tác phòng ngừa

Chỉ đạo lực lượng Công an chủ động, phối hợp các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố các mô hình đảm bảo an ninh trật tự nhất là ở các khu dân cư, vùng đồng bào dân tộc. Chủ động trong công tác nắm và dự báo tình hình, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, giải quyết kịp thời những tình huống phát sinh về tình hình an ninh trật tự không để bị động bất ngờ.

Thường xuyên rà soát lên danh sách các đối tượng, mở các cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đã tấn công được 316/303 đối tượng (*trừ phát sinh đạt tỷ lệ 100%*).

3. Công tác điều tra, xử lý tội phạm

3.1. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 147 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT- VKSNDTC, ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Tổng số tin giải quyết trong 06 tháng đầu năm 2021 là 37 tin (*mang sang 15 tin, tiếp nhận mới 19 tin, phục hồi 03 tin*). Kết quả: đã giải quyết 28 tin (*khởi tố 12 tin, không khởi tố 10 tin, tạm đình chỉ việc giải quyết 06 tin*). Chuyển kỳ sau tiếp tục điều tra, xác minh 09 tin. Tỷ lệ giải quyết tin đạt 75,7%.

3.2. Công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm

- **Tội phạm về trật tự xã hội:** Phát hiện 15 vụ 23 đối tượng, *so với cùng kỳ giảm 02 vụ (15/17)*; đã đấu tranh làm rõ 13 vụ 23 đối tượng, đạt tỷ lệ 86,66%.

- **Tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế:** Trong 06 tháng đầu năm xảy ra 01 vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Tăng 01 vụ so với cùng kỳ (01/0). Kết quả tạm đình chỉ.

- **Tội phạm về ma túy:** Không xảy ra. So với cùng kỳ tương đương.

Chỉ đạo lực lượng Công an huyện thực hiện tốt công tác tấn công, quản lý nắm tình hình các loại đối tượng có liên quan đến ma túy. Trong 06 tháng đầu năm, đã tiến hành gọi hỏi, thử test 33 lượt đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả: Dương tính 14 đối tượng. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng Nghị định số

111/2013/NĐ-CP của Chính phủ 07 đối tượng; lập hồ sơ đề nghị áp dụng Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ 04 đối tượng; phạt tiền 02 trường hợp với số tiền 750.000 đồng; giáo dục cam kết 20 đối tượng.

- **Tệ nạn xã hội:** Giải tán 28 vụ 158 đối tượng và triệt xóa 28 điểm 159 đối tượng đánh bạc trái phép dưới nhiều hình thức. Kết quả xử phạt hành chính 83 đối tượng với số tiền 151.200.000 đồng, giáo dục cam kết 52 đối tượng, còn lại đang tiếp tục xử lý.

- **Trật tự an toàn giao thông:** Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cũng như tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đã tổ chức tuyên truyền lưu động được 37 cuộc và phát 5.400 tờ rơi. Tổ chức tuần tra 367 cuộc có 1.426 lượt CBCS tham gia. Ra quyết định xử phạt hành chính 758 trường hợp với số tiền 834.425.000 đồng.

Xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 03 người, bị thương 04 người. So với cùng kỳ tăng 02 vụ (05/03), tăng 01 người chết (03/02), tăng 01 người bị thương (04/03).

- **Công tác điều tra thụ lý án:** Án đang thụ lý là 22 vụ 18 bị can (*mang sang 07 vụ 07 bị can, khởi tố mới 13 vụ 10 bị can, phục hồi 01 vụ, Viện kiểm sát nhân dân trả hồ sơ điều tra bổ sung 01 vụ 01 bị can*). Kết quả xử lý 16 vụ 13 bị can (kết luận điều tra đề nghị truy tố 11 vụ 13 bị can, đình chỉ điều tra 01 vụ, tạm đình chỉ 04 vụ). Án tiếp tục điều tra 06 vụ 05 bị can.

- **Công tác truy nã tội phạm:** Chỉ đạo lực lượng tập trung tổ chức xác minh và truy bắt, đồng thời gửi thư kêu gọi, vận động gia đình đưa đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hiện đang quản lý là 02 hồ sơ đối tượng (*không có đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm*).

- Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự:

+ Công tác quản lý hành chính về TTXH

Chỉ đạo Công an huyện thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh Công an các xã, thị trấn thực hiện việc đăng ký thường trú, tạm trú, cấp giấy chuyển đi, cấp sổ hộ khẩu, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện ANTT đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Tiến hành kiểm tra 15 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự, qua kiểm tra phát hiện 01 trường hợp vi phạm, kết quả ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 2.250.000đ. Đồng thời nhắc nhở các cơ sở còn lại thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Đặc biệt tăng cường lực lượng đẩy mạnh thực hiện công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư đã thu thập 113.384/113.717 phiếu đạt 99,7% và đề án cấp Căn cước công dân đến nay đã cấp được 46.718/62.668 trường hợp, đạt 74,55%.

+ Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: mở cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó đã thu hồi 250 viên đạn, súng săn do người dân phát hiện trình báo và giao nộp. Tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh, cơ sở tạp hóa và thu mua phế liệu trên

địa bàn huyện về các quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa, đấu tranh hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi trẻ em nguy hiểm.

+ Công tác phòng cháy chữa cháy: Tiến hành kiểm tra 132 cơ sở kinh doanh, kho, hộ gia đình, cửa hàng xăng dầu, gas trên địa bàn về công tác phòng cháy, chữa cháy. Qua kiểm tra phát hiện 16 cơ sở vi phạm; Kết quả xử phạt vi phạm hành chính 12 cơ sở với số tiền 34.600.000 đồng, phạt bổ sung tịch thu chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ; còn lại đang xem xét xử lý. Thông qua đó đoàn tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở và cho 54 cơ sở cam kết thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật về an toàn PCCC. Trong thời gian qua không xảy ra cháy nổ trên địa bàn.

+ Công tác phòng chống dịch Covid-19: Quyết định thành lập 05 Trạm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và 01 Tổ công tác lưu động tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, nhiệm vụ cụ thể tổ chức đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế, mang khẩu trang, tuyên truyền nhắc nhở người dân không tập trung đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi giao tiếp, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết, qua đó kiểm tra được 98 lượt người ngoài tỉnh về địa phương, tuyên truyền lưu động 36 cuộc, qua đó nhắc nhở 2.504 trường hợp về công tác phòng chống dịch.

- Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Chỉ đạo các ban, phòng ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an tăng cường công tác tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cụ thể, đã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lồng ghép các nội dung tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đặc biệt tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em, hành vi lợi dụng dịch bệnh covid-19 để hoạt động phạm tội được 30 cuộc với 1.386 lượt người tham dự; phát 96 tin bài thông qua sóng phát thanh, loa di động...và đăng nhiều tin bài, vụ việc điển hình qua Zalo, Facebook...phản ánh thực trạng, phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người. Từ đó, đã nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân và kêu gọi mọi người chung tay trong công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến mua bán người.

Chỉ đạo xây dựng mới mô hình “Phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản và sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép trên sông”. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội huyện Thạnh Trị năm 2021 và tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuyển hóa địa bàn xã Châu Hưng.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản giữ vững ổn định. UBND huyện đã tập trung lãnh chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống tội phạm. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ huyện đến cơ sở và lực lượng Công an quan tâm triển khai nhiều biện pháp đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTO, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm.

2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn một số hạn chế:

- Công tác nắm tình hình từng lúc chưa chặt chẽ, việc triển khai các giải pháp phòng ngừa chưa kịp thời, hiệu quả; Bên cạnh đó một số bộ phận nhân dân còn lơ là, mất cảnh giác trong bảo quản tài sản nên gây khó khăn trong công tác điều tra, khám phá tội phạm.

- Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với một số ngành, đoàn thể theo quy chế tuy có thực hiện nhưng chưa thường xuyên.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phòng, chống tội phạm phải được thực hiện trong tiến trình cải cách tư pháp, phải tôn trọng quyền dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân và phải lấy chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp tội phạm.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong nhân dân, kết hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự; tăng cường các biện pháp giáo dục quản lý, giáo dục hiệu quả các trường hợp có nguy cơ cao phạm tội; chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

3. Tổ chức nắm, phân tích dự báo đúng tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhất là thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an nhân dân.

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý cư trú; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông; tuần tra vũ trang nhằm kịp thời phát hiện vi phạm.

5. Tăng cường xây dựng lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm theo hướng mạnh về cơ sở, công an xã chính quy kịp thời thực hiện công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người, giải quyết tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở khi mới phát sinh, hạn chế không để trở thành các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm trên địa bàn huyện Thạnh Trị./.

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND huyện;
- Các ban, phòng, ngành cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP.



Lương Vũ Phương